

สำเนา
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
 วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ผู้เข้าประชุม

๑	นายกิตติ	คงชาติรี	ประธานสภา	กิตติ	คงชาติรี
๒	นายสุธีร์	อินทร์จันทร์	รองประธานสภา	สุธีร์	อินทร์จันทร์
๓	นายอดุลย์	อินทจันทร์	สมาชิกสภา	อดุลย์	อินทจันทร์
๔	นายเกรียงไกร	ทองสง่า	สมาชิกสภา	เกรียงไกร	ทองสง่า
๕	นายศุภวัตร	รักบางแหลม	สมาชิกสภา	ศุภวัตร	รักบางแหลม
๖	นายสรัญวุธ	เข้มทอง	สมาชิกสภา	สรัญวุธ	เข้มทอง
๗	นางอุทัยวรรณ	สมศิลป์	สมาชิกสภา	อุทัยวรรณ	สมศิลป์
๘	นายสมศักดิ์	ขวัญแก้ว	สมาชิกสภา	สมศักดิ์	ขวัญแก้ว
๙	นายยุคล	เพชรทอง	สมาชิกสภา	ยุคล	เพชรทอง
๑๐	นายประยูร	ทองจันทร์	สมาชิกสภา	ประยูร	ทองจันทร์
๑๑	นายภาชิต	อินทร์จันทร์	สมาชิกสภา	ภาชิต	อินทร์จันทร์
๑๒	นายพิทยกิจ	รอดศรีนาค	สมาชิกสภา	พิทยกิจ	รอดศรีนาค
๑๓	นายสถาพร	เมฆแสน	สมาชิกสภา	สถาพร	เมฆแสน
๑๔	นายเอียรชัย	มณีโชติ	เลขานุการสภา	เอียรชัย	มณีโชติ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเขวงศักดิ์ ภูมิไชยา ตำแหน่ง นายก อบต.คลองไทร
๒. นายสุวัฒน์ สิ้นแข็ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ขาดการประชุม

๑. นายศุภชัย ฤทธิชัย ตำแหน่ง สมาชิกสภา
๒. นายจรรย์วุธ ภิญญานิล ตำแหน่ง สมาชิกสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นายเอียรชัย มณีโชติ เลขานุการสภา ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภา เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญ นายกิตติ คงชาติรี ตำแหน่ง ประธานสภา เปิดประชุมสภา เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไปแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม	๑.๑ เรื่อง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้เสียชีวิต ๑ ท่านคือ นายยุคล เพชรทอง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
ระเบียบวาระที่ ๒	รับทราบ และได้ยื่นไว้ท้ายเป็นเวลา ๑ นาที
ประธานสภา	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ค.ต. ขำนาถ	กล่าว ขอเชิญสมาชิกสภา ได้ตรวจสอบ รายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้วท่านใดจะแก้ไขประเด็นใด หรือเพิ่มเติมข้อความอย่างไรบ้าง ขอเชิญ
ที่ประชุม	กล่าว ขอเพิ่มเติมข้อความในหน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๐ ต่อจากเรื่อง คือ “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” และในส่วนขอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๕ คำว่า “เงินอุดหนุน” คำว่าอุด น่าจะตัดออกหนึ่งตัว
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง ญัตติขออนุมัติสภา
ประธานสภา	๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดแนบ)
นายกฯ	๓.๒ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ
	กล่าว ขอเชิญผู้บริหาร
	กล่าว

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่องที่ ๑

แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การตั้งงบประมาณถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เดิม ๑. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานบริการสาธารณสุขอื่น งบเงินอุดหนุน (สำนักงานปลัด) หน้า ๑๕/๒๗

- สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานตำบลคลองไทร งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท

๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๒๐/๒๗

- ก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร งบประมาณ ๑๑๗,๐๐๐ บาท

ใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๖๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดประกอบด้วย
- ทำ การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาคอนกรีต ความสูง ๑๒ .๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมดวงโคม MH ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ ดวง (บริเวณสนามหน้า อบต.)
- ทำการติดตั้งโคมไฟฟ้า หลอด LED พร้อมตะแกรง ขนาด ๒ X ๓๖ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด (บริเวณอาคารศูนย์ฝึกกลิ้ง)
- ทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าไฮเบ ขนาด ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๑ ชุด (บริเวณอาคารศูนย์ฝึกกลิ้ง)
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

เรื่องที่ ๒

- แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การตั้งงบประมาณถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

- เปลี่ยนแปลงขนาดวงล้อ เดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว เป็นขนาด ๑๕ นิ้ว ของรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙ ๔๗ ๐๐๑ หมายเลขทะเบียนรถ กง ๒๓๖๑

ประธานสภาฯ

กล่าว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายในรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในครั้งนี้ ขอเชิญ

นายพิทยกิจ

กล่าว จากที่ทางผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ นั้น ก่อนหน้านั้น ทางสมาชิกสภาฯ ยังไม่มีความเข้าใจเท่าที่ควร แต่หลังจากมีการพูดคุยและหาข้อมูลในรายละเอียดในเรื่องนี้ ก็ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นและยินดีสนับสนุน

ประธานสภาฯ

กล่าว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือขออภิปรายอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก และมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ และอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยมติเอกฉันท์ ทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๑ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

๔.๒ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

๔.๓ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประธานสภาฯ

กล่าว ขอเชิญเจ้าหน้าที่

นายสุวัฒน์

กล่าวชี้แจง

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓

หมวด ๔ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓

หมวด ๔ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคซึ่งมีระยะเวลาห้าปี

ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ ข้อ ๑๗ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา จากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป บัดนี้ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วจึงส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

กล่าว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัย ขอเชิญ

ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถาม และมีมติให้ความเห็นชอบ ๔.๑ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ๔.๒ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และ ๔.๓ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) ด้วยเสียงเอกฉันท์ทุกท่าน

ประธานสภาฯ

กล่าว ๔.๔ การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.คลองไทร จำนวน ๑ คน แทนตำแหน่งที่ว่าง (นายยุคล เพชรทอง) ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อได้

นายเกรียงไกร

เสนอ นายอดุลย์ อินทจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
ผู้รับรอง นายสุธีร์ อินทร์จันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗
นายประยูร ทองจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

กล่าว มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกบ้าง ขอเชิญ

ไม่มีสมาชิกท่านใด เสนออีกและมีมติให้นายอดุลย์ อินทจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.คลองไทร แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้วยมติเอกฉันท์ทุกท่าน

ประธานสภาฯ

กล่าว ๔.๕ การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ จำนวน ๑ คน แทนตำแหน่งที่ว่าง (นายยุคล เพชรทอง) ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อได้

นายพิทยกิจ

กล่าว ขอเสนอ นางอุทัยวรรณ สมศิลป์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕
ผู้รับรอง ด.ต.ชำนาญ ชวลิต สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
นายประยูร ทองจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖

ประธานสภาฯ

กล่าว มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกบ้าง ขอเชิญ

ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกท่านใด เสนออีกและมีมติ ให้ทางนางอุทัยวรรณ สมศิลป์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่างด้วยมติเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่อง กระทุ้ง -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ	กล่าว ขอเชิญสมาชิก
นายพิทยกิจ	กล่าว ขอชี้แจงในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดที่ผ่านมา ก็ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันประสบผลสำเร็จด้วยดี ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่าย ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือด้วยดี ซึ่งผมได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานศูนย์กีฬาตำบลคลองไทร ปี ๒๕๕๗ ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายมาด้วยดีตลอด แต่เพื่อให้ศูนย์กีฬาฯ ได้รับการพัฒนาให้ดีกว่านี้ก็อยากจะให้ท่านอื่น เข้ามาเป็นประธานศูนย์กีฬาบ้าง ซึ่งหลายท่านมีศักยภาพที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ ในเรื่องของงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งต่อไป ขอฝากผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเล็กน้อย เพราะบางประเภทงบประมาณไม่เพียงพอ
นายกฯ	กล่าว ก็ขอให้ทางคณะกรรมการกีฬาเขียนรายละเอียดเสนอมาให้ทางผู้บริหารดูว่า แต่ละอย่างเข้าเกณฑ์ที่จะเพิ่มได้หรือไม่โดยไม่ผิดระเบียบ
นายสถาพร	กล่าว ตามที่นายพิทยกิจ เสนอขอเพิ่มงบประมาณในการจัดการแข่งขัน เห็นสมควรด้วย แต่ในเรื่องขอให้เปลี่ยนประธานศูนย์กีฬานั้น น่าจะให้การดำเนินการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยเสียก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอีกครั้ง
นายเกรียงไกร	กล่าว ขอเสนอให้ตั้งงบประมาณลงไปแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ดำเนินการเองน่าจะดี
นายกฯ	กล่าว การตั้งงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบลนั้นนั้น ต้องจัดในภาพรวม ไม่สามารถที่จะตั้งงบประมาณลงไปในแต่ละหมู่บ้านได้ อย่าง อบต. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬานั้นก็ต้องทำเรื่องยืมไปใช้ไม่ใช่เป็นการให้
นายพิทยกิจ	กล่าว จากที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาฯ ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตำบลคลองไทร เป็นไปในทางที่ดีหลายสิ่งหลายอย่าง เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย ซึ่งสถานที่นี้ก็ใช้ทำกิจกรรมบ่อยครั้ง ก็คือห้องประชุมแห่งนี้ ก็ขอฝากผู้บริหารพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย
นายกฯ	กล่าว ตอนนี้ผู้บริหารได้คิดไว้แล้วเรื่องปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ ไม่ว่าจะเป็ผ้ามา น ไต้อะเก้าอี้ จะให้ทางช่างมาคิดราคาเพื่อจะได้นำเข้าข้อบัญญัติ ในปี ๒๕๖๓
ประธานสภาฯ	กล่าว ในวาระอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อสภาหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็จะขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอปิดประชุม ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุม
ปิดประชุม	เวลา ๑๓.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัด/บันทึก

(นายเจียรชัย มณีโชติ)
เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ)



(นายกิตติ คงชาตรี)
ประธานสภาฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นางอุทัยวรรณ สมศิลป์)

(ลงชื่อ)



(นายเกรียงไกร ทองสง่า)

(ลงชื่อ)



(นายศุภวัตร รักบางแหลม)